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 ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเดียว 

สมัยสำมัญ   สมัยที่  2   ครั้งท่ี   1 /2562 
วันพุธท่ี  3  เดือนเมษำยน  พ.ศ.  2562 

ณ   ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเดียว  อ ำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
----------------------- 

ผู้มำประชุม 
  1    นายค าสิงห์    กุนแก้ว   ประธานสภา  อบต. 
                     2    นายอ้ม    ทองพา             รองประธานสภา  อบต.        
  3    นางสาวสุภาภรณ์    ชวดสูงเนิน  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  1 
  4    นางศศิธร    ดีพันธ์             สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  1 
  5    นายอรรถพล    จอกนาค   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  2 
  6    นายบุญมา    สุดมี             สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  3 
  7    นายบุญสงค์    นากอก            สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  4   
  8    นายสุรเดช    วันดึก             สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  4 
  9   นายสุพรรณ    วิจารย์                       สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  5 
  10  นายปรีชา    ชนะพรม   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  6 
  11  นายกองพันธ์    เทือกเถาว์            สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  6 
  12  นายทองพูน    ผเดิม             สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  7 
  13  นายสมัย    ไชยรินทร์   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  7   
  14  นางดาวเรือง    โสมค าพา            สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  8 
  15  นายทองรัน    ปฏิพันโด   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  9 
  16  นางสาวพรม    หนองเหล็ก            สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  9 
  17  นายสงวน    หนองเหล็ก   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  10 
  18  นายไสว    ทองภูบาล   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  10 
  19  นายถนอม    สมมั่น             สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  11 
  20  นางสาวสุพินทอง  มังผ่ากลาง            สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  11     
  21  นายทวีศักดิ์    เพิ่มไธสง            สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  12   
  22  นายสนิท    มานะพิมพ์   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  13 
  23  นายศิริชัย    มูลจันทร์   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  13  
  24  นายหนูแดง    ฉลาด             สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  14 
  25  นายสมบัติ    ตาชูชาติ   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  15 
  26  นางสาวมารศรี    เค้าไธสง            เลขานุการสภา  อบต. 

ผู้ไม่มำประชุม 
  1    นายจ ารัส    ปักกาเวสา  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  2  (ลา) 
  2    นายค าพันธ์    ค าแก้ว  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  14  (ลา) 
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ผู้เข้ำร่วมประชุม   
  1    นายสงวน    เรืองศักดิ์  นายก  อบต. 
  2    นายทองเย็น  พลแก้ว  รองนายก  อบต. 
  3    นางล าใย    ภาษี            รองนายก  อบต. 
  4    นายสมสมัย   วรวิเศษ  เลขานุการนายก  อบต. 
  5    นายทวี    เพียงเกตุ             ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  14 
  6   นายบัวลอง  สมบูรณ์             ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  11 
  7   นายบุญฉลอง   ศรีสุวะ            ครู โรงเรียนบ้านไทรออ 
  8    นางสมภาร  วงศ์ศิริ                       อ.ส.ม. 
  9    นางสาวนันทิกาญ  ปะราชิโกง   ครู โรงเรียนบ้านหนองเต่า 
  10  นายสงวน    จันทะโยธี   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  13 
  11  นางสาวก่อ   ค ามูล    ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  7 
  12  นายหนูจันทร์   หัดสูงเนิน   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  12 
  13  นายวุฒินันท์    สมบูรณ์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  2 
  14  นายกว้าง    หามทอง    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  3 
  15  นายธงชัย    พิมไธสง              ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  15 
  16   นางวิรัตนา  ชุนทรภัทร์โภคิน   ผู้อ านวยการกองคลัง 
  17   นายสมชาติ  ช่างค า    ผู้อ านวยการกองช่าง 
  18  นายแสวง    สุขวิเศษ              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  19   สิบเอกยุทธนา    จงต้ังกลาง   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  8 
  20  นางนิภาพร   ศรีวงษ์              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  21  นางสาวดวงใจ  ยืนยงชาติ   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  22  นายนพรัตน์    ตอลบรัมย์   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  23  นางสาวลดาชาติ  แพงแสงไพศาล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

เริ่มประชุม       เวลำ      09.00  น. 
          เมื่อได้เวลาประชุม   นางสาวมารศรี    เค้าไธสง       เลขานุการสภาองค์การบริหาร 
                     ส่วนต าบลเสาเดียว  ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เข้าห้องประชุม และนับ     
                     จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว ซึ่งเข้าประชุม  จ านวน  25 ท่าน ไม่มาประชุม  
                     จ านวน  2  ท่าน (ลา) ในจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ท้ังหมด   27  ท่าน 
                     ครบองค์ประชุม 
                                     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
                     และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2554  ข้อ 25 จึงได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                     เสาเดียว  นายค าสิงห์  กุนแก้ว  เป็นประธานในท่ีประชุมได้น าบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม                             
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ระเบียบวำระท่ี 1      เรื่อง    ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว    - ด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   มีข้อราชการ     ข้อหารือท่ีจะน าเข้าสู่วาระ  
( ประธานสภาฯ )          การประชุมในสมัยสามัญประจ าปี  สมัยท่ี 2  ประจ าปี 2562  ซึ่งในสมัยประชุมนี้มีระเบียบ 
                              วาระพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว จ านวน 8 ฉบับ  เมื่อสมาชิก 
                               สภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลเสาเดียวมาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภา 
                               องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  สมัยสามัญ   สมัยท่ี  2     ครั้งท่ี  1  ประจ าปี   2562         
ที่ประชุม -  รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่อง    รับรองรำยงำนกำรประชุมครัง้ท่ีผ่ำนมำ  ( กำรประชุมสภำองค์กำร 
                           บริหำรส่วนต าบลเสาเดียว   สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2562     
                            เมื่อวันที่  5  เดือนกุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2562  ) 
นำยค ำสิงห์  กุนแก้ว  -   ตามท่ี    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว     ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
(ประธำนสภำฯ )          ส่วนต าบลเสาเดียว  สมัยสามัญสมัยท่ี 1  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2562    เมื่อวันท่ี  5   เดือน 
                              กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ซึ่งเลขานุการ 
                              สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว      ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
                             ส่วนต าบลเสาเดียว     จัดส่งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบและแจกให้ 
                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวไปแล้ว  นั้น                                  
                                        ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
                               ข้อ33 วรรคสอง การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติท่ีประชุมสภาท้องถิ่น                                                             
                                       ดังนั้น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใด  จะแก้ไขเพิ่มเติมรายงาน 
                             การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว     ก็เป็นอ านาจของมติสภาองค์การบริหาร 
                            ส่วนต าบลเสาเดียวนี้เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติมขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                            ได้ตรวจสอบ   หากมีข้อความท่ีจะแก้ไขให้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้ 
ที่ประชุม  -      ไม่มี       - 
นำยค ำสิงห์  กุนแก้ว  -  เมื่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว     ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
(ประธำนสภำฯ )         ต าบลเสาเดียวท่านใด ขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                            เสาเดียว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี  1   ประจ าปี 2562   เมื่อวันท่ี  5   เดือนกุมภาพันธ ์
                            พ.ศ.2562 ผมขอมติท่ีประชุมโดยขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้ยกมือ   
มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม                        จ านวน    25    เสียง 
                               ไม่รับรองรายงานการประชุม                     จ านวน     -     เสียง 
                               งดออกเสียง                                         จ านวน     -     เสียง 
                                 ลาประชุม/ขาดประชุม                               จ านวน     2     คน 
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวำระที่ 3 เร่ือง    กระทู้ถำม 
                              -      ไม่มี       - 
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ระเบียบวำระที่ 4 เร่ือง    ที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
                              -      ไม่มี       - 

ระเบียบวำระที่ 5 เร่ือง    ที่เสนอใหม่ 
                         5.1  พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเดียว  พ.ศ. 2562   
                              จ านวน  8  ฉบับ   (พิจารณา  3  วาระรวด) 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว    - เรียนเชิญนายก อบต. ได้ช้ีแจงรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   
 (ประธานสภาฯ)           เรื่อง  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว จ านวน 8  ฉบับ (พิจารณา 3  วาระรวด)    
นายสงวน  เรืองศักดิ์    - เนื่องจาก ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีอยู่เดิมได้จัดท าไว้เป็นเวลานานและเพื่อให้ทัน 
(นายก  อบต. )              ต่อเหตุการณ์และขอ้กฎหมายใหม่ในปัจจุบัน     จึงได้ปรับปรุงและจัดท าร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                                 บริหารส่วนต าบลขึ้นมาใหม่  จ านวน  8  ฉบับ  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                                 เพื่อเสนอท่านนายอ าเภอหนองหงส์ได้ลงนามและจะได้ประกาศใช้บังคับต่อไป  ดังนี ้

                              5.1.1  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง   
                                         การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2562 

                              5.1.2  ร่างขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง   
                                       กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2562 

                              5.1.3  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง   
                                       การก าจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ. 2562 

                              5.1.4  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง   
                                       สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. 2562 

                              5.1.5  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง   
                                       การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2562 

                              5.1.6  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง   
                                       การขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2562 
                              5.1.7  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง   
                                         การควบคุมกิจการเล้ียงไก่  พ.ศ. 2562 

                              5.1.8  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง   
                                         การควบคุมกิจการเล้ียงสุกร  พ.ศ. 2562 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ได้พิจารณาการพิจารณาเป็นกี่วาระ   
(ประธานสภาฯ )           เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครับ 

นายสมบัติ  ตาชูชาติ   -  เสนอ        เสนอใหพ้ิจารณา   3   วาระรวด     
(ส.อบต.หมู่ท่ี 15 )         ผู้รับรอง      1. นางสาวพรม  หนองเหล็ก              ส.อบต. หมู่ท่ี  9       
                                                2. นางสาวสุภาภรณ์  ชวดสูงเนิน          ส.อบต. หมู่ท่ี  1 

ท่ีประชุม                 -  ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
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นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก    ผมขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   
(ประธานสภาฯ )          เพื่อพิจารณาในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว จ านวน   8   ฉบับ  
                              8  เรื่อง  พิจารณาเป็น  3  วาระรวด 
ท่ีประชุม                -  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                             จ านวน   8   ฉบับ   ให้พิจารณา   3  วาระรวด     
                              เห็นชอบ                            จ านวน     25     เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ                         จ านวน       -      เสียง 
                              งดออกเสียง                        จ านวน       -      เสียง 
                                ลาประชุม/ขาดประชุม             จ านวน       2      คน 

                         5.2  เสนอ  พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเดียว  เร่ือง   
                               กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2562 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว    -  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การควบคุมการเล้ียง 
 (ประธานสภาฯ)            หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2562   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับว่าด้วยการ 
                              ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  2 )  พ.ศ. 2554  ข้อ 45 ก าหนดว่า 
                                 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระรวด     แต่ท่ีประชุมสภา 
                                 ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้    ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
                                 ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ท่ีอยู่ในท่ี 
                                 ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้    เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ 
                                ประธานสภาท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    จึงขอสอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ใด 
                                จะเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   เรื่อง    
                               การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  2562    สามวาระรวดเดียวหรือไม ่

 นายกองพันธ์  เทือกเถาว์  -  เสนอใหพ้ิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   เรื่อง        
(ส.อบต.หมู่ท่ี 6 )             การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  2562   สามวาระรวด  ( ท่ีประชุมมีสมาชิกสภา 
                                  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือรับรอง   23  ท่าน ) 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ( ท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ประธานสภาฯ )        เสาเดียวท่านใดประสงค์จะเสนอให้เป็นอย่างอื่นอีก  )   เมื่อท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาองค์การ 
                             บริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น    ผมขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
                             ต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2562   สามวาระรวด  ตามท่ี 
                             นายกองพันธ์  เทือกเถาว์   เสนอขอให้ยกมือให้ความเห็นชอบด้วย 

 ท่ีประชุม            -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง 
                           การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2562  สามวาระรวดเดียว  จ านวน  25  เสียง จาก 
                           จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุมท้ังหมด  25  คน        
มติท่ีประชุม         -  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                         เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 สามวาระรวดเดียวด้วยจ านวนเสียง 25 เสียง 
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                         กำรพิจำรณำในวำระท่ีหนึ่ง 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  เชิญ นายก อบต.ช้ีแจงรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง   
 (ประธานสภาฯ)          การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562    เพื่อพิจารณาว่าจะรับหลักการแห่งร่าง 
                             ข้อบัญญัตินี้หรือไม ่
นายสงวน  เรืองศักดิ์  -  ข้าพเจ้าขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การควบคุมการเล้ียง 
(นายก  อบต. )            หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562  ฉบับนี้มาเพื่อใหส้ภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้พิจารณา 
                               ในสมัยประชุมนี้    ซึ่งได้เสนอหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 

                         หลักกำร 
                 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ว่าด้วยการ 
       ควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์  ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 

                         เหตุผล 

                                      เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
                           ในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว์    ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
                           เสาเดียว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
                           ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552  ประกอบกับมาตรา  29   
                           มาตรา 30  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)   
                           พ.ศ. 2560  ซึ่งให้กระท าได้โดยตราเป็นข้อบัญญัติ  จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น                               
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้ช้ีแจงหลักการและเหตุผล  ในการจัดท า   
(ประธานสภาฯ )         ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์  
                             พ.ศ.2562  ให้ท่ีประชุมทราบเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
                             ต าบลเสาเดียวท่านใดต้องการจะอภิปรายหรือไม ่
ท่ีประชุม               -  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดอภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                             บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์   พ.ศ.2562                              
นายค าสิงห์  กุนแก้ว   - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใด  อภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การ 
 (ประธานสภาฯ)         บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์   พ.ศ.2562  ผมขอมติ 
                             ว่าจะรับหลักการแห่งร่างนี้หรือไม่  

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดรับหลักการ     แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์   พ.ศ.2562 กรุณายกมือ 

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดไม่รับหลักการ  แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์   พ.ศ.2562 กรุณายกมือ 
ท่ีประชุม                - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือรับหลักการ   แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                             บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์   พ.ศ. 2562    จ านวน 
                             25  เสียง  จากจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุม  ท้ังหมด 
                             25  คน 
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มติท่ีประชุม           -   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                             เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 ด้วยจ านวนเสียง  25  เสียง 

                         กำรพิจำรณำในวำระท่ีสอง 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียววาระท่ีสองให้ท่ีประชุมสภา   
 (ประธานสภาฯ)          ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ 
                             แปรญัตติ  และให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติท่ีกรรมการแปรญัตติแก้ไข 
                             เท่านั้น  ซึ่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การควบคุมการเล้ียงหรือ 
                             ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562    ประกอบด้วย  19  ข้อ  และท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                             เสาเดียวเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  มีผู้ใดจะเสนอค าแปรญัตติในข้อใดหรือไม่ให้ยกมือใน 
                             ท่ีประชุมเลยครับ   

ท่ีประชุม                 -  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอค าแปรญัตติ 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดประสงค์ท่ีจะ   เสนอค า
(ประธานสภาฯ )          แปรญัตติ  ผมจะผ่านการพิจารณาในวาระท่ีสองนี้นะครับ   

                         กำรพิจำรณำในวำระท่ีสำม 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การควบคุมการเล้ียง  
 (ประธานสภาฯ)          หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับว่าด้วยการ 
                            ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  2 )  พ.ศ. 2554  หมวด  3  ว่าด้วย 
                               เรื่องญัตติ  ข้อ 52  ก าหนดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้น 
                               แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุผลอันสมควรในการพิจารณาใน 
                               การพิจารณาวาระนี้  ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  ดังนั้น  จึงขอ 
                               สอบถามท่ีประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะเสนอให้มีการอภิปรายหรือไม่  ถ้ามีกรุณา 
                               ยกมือ 
ท่ีประชุม                 -  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านเสนอเพิ่มเติมอีก 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเสนอให้มีการอภิปราย
(ประธานสภาฯ )          ผมขอสอบถามมติท่ีประชุม   

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใด  เห็นชอบให้ตราเป็น   ข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์   พ.ศ.2562 กรุณายกมือ 

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็น  ข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์   พ.ศ.2562 กรุณายกมือ 

ท่ีประชุม                - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือเห็นชอบ   ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ 
                            บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์   พ.ศ. 2562    จ านวน 
                             25  เสียง  จากจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุม  ท้ังหมด 
                             25  คน 
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มติท่ีประชุม           -   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การ 
                             ควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 ด้วยจ านวนเสียง  25  เสียง 

                            5.3  เสนอ  พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเดียว  เร่ือง   
                                  กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  พ.ศ. 2562 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว    -  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  กิจการท่ีเป็นอันตราย 
 (ประธานสภาฯ)           ต่อสุขภาพ    พ.ศ. 2562   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับว่าด้วยการ 
                              ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  2 )  พ.ศ. 2554  ข้อ 45 ก าหนดว่า 
                                 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระรวด     แต่ท่ีประชุมสภา 
                                 ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้    ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
                                 ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ท่ีอยู่ในท่ี 
                                 ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้    เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ 
                                 ประธานสภาท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    จึงขอสอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ใด 
                                 จะเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   เรื่อง    
                               กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  2562    สามวาระรวดเดียวหรือไม่ 

 นายสมบัติ  ตาชูชาติ  -  เสนอใหพ้ิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตราย  
(ส.อบต.หมู่ท่ี 15 )          ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 สามวาระรวด ( ท่ีประชุมมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                                 ยกมือรับรอง   23  ท่าน ) 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -   มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ( ท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ประธานสภาฯ )          เสาเดียวท่านใดประสงค์จะเสนอให้เป็นอย่างอื่นอีก  )   เมื่อท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น    ผมขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
                               ต าบลเสาเดียว  เรื่อง  กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2562   สามวาระรวด  ตามท่ี 
                               นายสมบัติ  ตาชูชาติ   เสนอขอให้ยกมือให้ความเห็นชอบด้วย 
 ท่ีประชุม            -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ   
                           เรื่อง  กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2562  สามวาระรวดเดียว  จ านวน  25  เสียง 
                           จากจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุมท้ังหมด  25  คน        
มติท่ีประชุม         -  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                         เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 สามวาระรวดเดียวด้วยจ านวนเสียง 25 เสียง 

                         กำรพิจำรณำในวำระท่ีหนึ่ง 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  เชิญ นายก อบต.ช้ีแจงรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง   
 (ประธานสภาฯ)          กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562    เพื่อพิจารณาว่าจะรับหลักการแห่งร่าง 
                             ข้อบัญญัตินี้หรือไม ่
นายสงวน  เรืองศักดิ์  -  ข้าพเจ้าขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  กิจการท่ีเป็นอันตราย 
(นายก  อบต. )            ต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2562  ฉบับนี้  มาเพื่อใหส้ภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้พิจารณาใน 
                              สมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว  ดังนี้ 

                        หลักกำร 
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            โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ว่าด้วยกิจการท่ีเป็น 
       อันตรายต่อสุขภาพ  ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
       เหตุผล 
            เพื่อเป็นการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
       เรื่อง  กิจการท่ีเป็นอันต่อสุขภาพ  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. 2560  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  
       จึงได้ ตราข้อบัญญัตินี้  เพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพภายในต าบลเสาเดียว  ซึ่งได้ 
       ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียมไว้ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ 
       สภาพเศรษฐกิจ  และสังคมในปัจจุบัน  และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและก ากับดูแลให้มี 
       ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และปลอดภัยต่อสุขอนามัยของประชาชน 

                 ดังนั้น  เพื่อให้สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  อีกท้ังใน 
                          แง่ของระเบียบ  ข้อกฎหมายในปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวจึงมีความประสงค์ใน 
                         การแก้ไข  ปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ 
                        สุขภาพ  พ.ศ. 2551 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  และ 
                          องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537   และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552   ประกอบ 
                          กับมาตรา  32  มาตรา 54  มาตรา  55  มาตรา 58  มาตรา 63  มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติ 
                          การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2560  ซึ่งให้กระท าได้โดย 
                          ตราเป็นข้อบัญญัติ  จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้ช้ีแจงหลักการและเหตุผล  ในการจัดท าร่าง   
(ประธานสภาฯ )       ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2562   
                           ให้ท่ีประชุมทราบเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว    มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                           ท่านใดต้องการจะอภิปรายหรือไม ่
ท่ีประชุม             -  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดอภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
                           ส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   พ.ศ.2562                              
นายค าสิงห์  กุนแก้ว   - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใด  อภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การ 
 (ประธานสภาฯ)         บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   พ.ศ.2562  ผมขอมติ 
                             ว่าจะรับหลักการแห่งร่างนี้หรือไม่  

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดรับหลักการ     แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   พ.ศ.2562 กรุณายกมือ 

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดไม่รับหลักการ  แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   พ.ศ.2562 กรุณายกมือ 
ท่ีประชุม                - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือรับหลักการ   แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                             บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2562 จ านวน  
                             25  เสียง  จากจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุม  ท้ังหมด 
                             25  คน 
มติท่ีประชุม           -   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                             เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562  ด้วยจ านวนเสียง  25  เสียง 
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                             กำรพิจำรณำในวำระท่ีสอง 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียววาระท่ีสองให้ท่ีประชุมสภา   
 (ประธานสภาฯ)          ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ 
                             แปรญัตติ  และให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติท่ีกรรมการแปรญัตติแก้ไข 
                             เท่านั้น  ซึ่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ 
                             สุขภาพ  พ.ศ. 2562    ประกอบด้วย  26  ข้อ  และท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                             เสาเดียวเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  มีผู้ใดจะเสนอค าแปรญัตติในข้อใดหรือไม่ให้ยกมือใน 
                             ท่ีประชุมเลยครับ   

ท่ีประชุม                 -  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอค าแปรญัตติ 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดประสงค์ท่ีจะ   เสนอ
(ประธานสภาฯ )          ค าแปรญัตติ  ผมจะผ่านการพิจารณาในวาระท่ีสองนี้นะครับ   

                             กำรพิจำรณำในวำระท่ีสำม 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  กิจการท่ีเป็นอันตราย  
 (ประธานสภาฯ)          ต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2562     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับว่าด้วยการ 
                            ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  2 )  พ.ศ. 2554  หมวด  3  ว่าด้วย 
                               เรื่องญัตติ  ข้อ 52  ก าหนดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้น 
                               แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุผลอันสมควรในการพิจารณาใน 
                               การพิจารณาวาระนี้  ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  ดังนั้น  จึงขอ 
                               สอบถามท่ีประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะเสนอให้มีการอภิปรายหรือไม่  ถ้ามีกรุณา 
                               ยกมือ 
ท่ีประชุม                 -  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านเสนอเพิ่มเติมอีก 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเสนอให้มีการอภิปราย
(ประธานสภาฯ )          ผมขอสอบถามมติท่ีประชุม   

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น   ข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   พ.ศ.2562  กรุณายกมือ 

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็น  ข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   พ.ศ.2562 กรุณายกมือ 

ท่ีประชุม                - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือเห็นชอบให้ตราเป็น   ข้อบัญญัติองค์การ 
                             บริหารส่วนต าบลเสาเดียว เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 จ านวน 25 เสียง  
                             จากจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุม  ท้ังหมด  25  คน 
มติท่ีประชุม           -   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                             เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562  ด้วยจ านวนเสียง  25  เสียง 
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                              5.4  เสนอ  พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเดียว  เร่ือง   
                                    กำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ. 2562 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว    -  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การก าจัดส่ิงปฏิกูลและ 
 (ประธานสภาฯ)           ขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับว่าด้วยการประชุม 
                              สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  2 )  พ.ศ. 2554  ข้อ 45 ก าหนดว่า  ญัตติ 
                                 ร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระรวด   แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 
                                 จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่น 
                                 หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็น 
                                 เป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานท่ี 
                                ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอสอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอให้พิจารณา 
                                ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว    เรื่อง    การก าจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
                               พ.ศ.  2562    สามวาระรวดเดียวหรือไม ่

 นายอรรถพล จอกนาค -  เสนอใหพ้ิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   เรื่อง  การก าจัดส่ิงปฏิกูล  
(ส.อบต.หมู่ท่ี 2 )           และขยะมูลฝอย  พ.ศ. 2562  สามวาระรวด ( ท่ีประชุมมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                เสาเดียวยกมือรับรอง   23  ท่าน ) 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ( ท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ประธานสภาฯ )         เสาเดียวท่านใดประสงค์จะเสนอให้เป็นอย่างอื่นอีก ) เมื่อท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
                              ส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น    ผมขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                              เสาเดียว  เรื่อง  การก าจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ. 2562   สามวาระรวด  ตามท่ี 
                              นายอรรถพล  จอกนาค    เสนอขอให้ยกมือให้ความเห็นชอบด้วย 

 ท่ีประชุม            -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ   
                           เรื่อง  การก าจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ. 2562  สามวาระรวดเดียว  จ านวน  25  เสียง 
                           จากจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุมท้ังหมด  25  คน        
มติท่ีประชุม         -  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                         เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 สามวาระรวดเดียวด้วยจ านวนเสียง 25 เสียง 

                             กำรพิจำรณำในวำระท่ีหนึ่ง 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  เชิญ นายก อบต.ช้ีแจงรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง   
 (ประธานสภาฯ)          การก าจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562    เพื่อพิจารณาว่าจะรับหลักการแห่งร่าง 
                             ข้อบัญญัตินี้หรือไม ่
นายสงวน  เรืองศักดิ์  -  ข้าพเจ้าขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลและ 
(นายก  อบต. )            ขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562  ฉบับนี้มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้พิจารณาใน 
                               สมัยประชุมนี้  ซึ่งได้เสนอหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้วดังนี้ 

                         หลักกำร 
       โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  การก าจัดส่ิงปฏิกูลและ 
       ขยะมูลฝอย  ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
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                         เหตุผล 
                           การขยายตัวของชุมชนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและส่ิง 
                           ปฏิกูลเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม  โดยเฉพาะในหลายพื้นท่ีได้ 
                           ประสบปัญหาไม่สามารถจัดหาสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลขาดการบริหารจัดการท่ีดี 
                           ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการท่ีเหมาะสมและเกิดความขัดแย้งในการด าเนินการ  

               ปัญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลจ าเป็นจะต้องได้รับการจัดการท่ีเหมาะสม เพื่อไม่ให้ปัญหา 
                  ขยายตัวและรุนแรงยิ่งขึ้น  เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและส่งผลกระทบต่อ 
                  ส่ิงแวดล้อม  โดยกฎหมายได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีในการ 
                  ด าเนินการ                   
              ดังนั้น  เพื่อให้สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  อีกท้ังในแง่ 
                  ของระเบียบ   ข้อกฎหมายในปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวจึงมีความประสงค์ใน 
                  การแก้ไข    ปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง   การก าจัดส่ิงปฏิกูล 
                  พ.ศ. 2551  เพื่อควบคุมการก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยมิให้มีผลกระทบต่อประชาชน   อาศัย 
                  อ านาจตามความในมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
                  พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 ประกอบกับ  มาตรา 18 มาตรา 19 
                  มาตรา 20 มาตรา 54  มาตรา  55  มาตรา  58  มาตรา  63  และมาตรา  65  แห่งพระราช 
                  บัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2560 
                  ซึ่งให้กระท าได้โดยตราเป็นข้อบัญญัติ  จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้ช้ีแจงหลักการและเหตุผล  ในการจัดท า   
(ประธานสภาฯ )           ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  
                               พ.ศ.2562  ให้ท่ีประชุมทราบเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
                               ต าบลเสาเดียวท่านใดต้องการจะอภิปรายหรือไม่ 
ท่ีประชุม                 -  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใด   อภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย   พ.ศ.2562                              
นายค าสิงห์  กุนแก้ว   - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใด  อภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การ 
 (ประธานสภาฯ)         บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย   พ.ศ.2562  ผมขอมติ 
                             ว่าจะรับหลักการแห่งร่างนี้หรือไม่  

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดรับหลักการ     แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย   พ.ศ.2562 กรุณายกมือ 

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดไม่รับหลักการ  แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย   พ.ศ.2562 กรุณายกมือ 
ท่ีประชุม                - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือรับหลักการ   แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                            บริหารส่วนต าบลเสาเดียว เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 จ านวน 25 เสียง   
                             จากจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุม  ท้ังหมด 25  คน 
มติท่ีประชุม           -   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                             เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 ด้วยจ านวนเสียง  25  เสียง 
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                         กำรพิจำรณำในวำระท่ีสอง 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียววาระท่ีสอง   ให้ท่ีประชุมสภา   
 (ประธานสภาฯ)         ท้องถิน่เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา   โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ 
                             แปรญัตติ  และให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ  เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติท่ีกรรมการแปรญัตติแก้ไข 
                             เท่านั้น  ซึ่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การก าจัดส่ิงปฏิกูลและขยะ 
                             มูลฝอย พ.ศ. 2562  ประกอบด้วย 37 ข้อ และท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                            เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา    มีผู้ใดจะเสนอค าแปรญัตติในขอ้ใดหรือไม่   ให้ยกมือในท่ี 
                            ประชุมเลยครับ   

ท่ีประชุม                 -  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอค าแปรญัตติ 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดประสงค์ท่ีจะ   เสนอ
(ประธานสภาฯ )          ค าแปรญัตติ  ผมจะผ่านการพิจารณาในวาระท่ีสองนี้นะครับ   

                             กำรพิจำรณำในวำระท่ีสำม 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การก าจัดส่ิงปฏิกูล 
 (ประธานสภาฯ)          และขยะมูลฝอย   พ.ศ. 2562     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับว่าด้วยการ 
                            ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  2 )  พ.ศ. 2554  หมวด  3   ว่าด้วย 
                               เรื่องญัตติ  ข้อ 52  ก าหนดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้น 
                               แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุผลอันสมควรในการพิจารณาใน 
                               การพิจารณาวาระนี้  ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  ดังนั้น  จึงขอ 
                               สอบถามท่ีประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะเสนอให้มีการอภิปรายหรือไม่  ถ้ามีกรุณา 
                               ยกมือ 
ท่ีประชุม                 -  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านเสนอเพิ่มเติมอีก 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเสนอให้มีการอภิปราย
(ประธานสภาฯ )          ผมขอสอบถามมติท่ีประชุม   

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น   ข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย   พ.ศ.2562 กรุณายกมือ 

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็น  ข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย   พ.ศ.2562 กรุณายกมือ 

ท่ีประชุม                - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือเห็นชอบให้ตราเป็น   ข้อบัญญัติองค์การ 
                             บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย   พ.ศ. 2562    จ านวน 
                             25  เสียง  จากจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุม  ท้ังหมด 
                             25  คน 
มติท่ีประชุม           -   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                             เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 ด้วยจ านวนเสียง  25  เสียง 
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                              5.5  เสนอ  พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเดียว  เร่ือง   
                                    สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร  พ.ศ. 2562 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว    -  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร 
 (ประธานสภาฯ)            และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. 2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยข้อบังคับว่า 
                              ด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  2 )  พ.ศ. 2554  ข้อ 45  
                                 ก าหนดว่าญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระรวด   แต่ท่ีประชุม 
                                 สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้    ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
                                 ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ท่ีอยู่ในท่ี 
                                 ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้    เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ 
                                ประธานสภาท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    จึงขอสอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ใด 
                                จะเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   เรื่อง    
                               สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  2562  สามวาระรวดเดียวหรือไม่ 

 นางศศิธร  ดีพันธ์  -    เสนอใหพ้ิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   เรื่อง        
(ส.อบต.หมู่ท่ี 1 )         สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.2562 สามวาระรวด ( ท่ีประชุมมีสมาชิก  
                              สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือรับรอง   23  ท่าน ) 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ( ท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ประธานสภาฯ )        เสาเดียวท่านใดประสงค์จะเสนอให้เป็นอย่างอื่นอีก )  เมื่อท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
                             ส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น    ผมขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                             เสาเดียว  เรื่อง  สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. 2562 สามวาระรวด   
                             ตามท่ี   นางศศิธร  ดีพันธ์   เสนอขอให้ยกมือให้ความเห็นชอบด้วย 

 ท่ีประชุม            -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง    
                          สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. 2562   สามวาระรวดเดียว    จ านวน    
                          25  เสียง   จากจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 
                          25  คน        
มติท่ีประชุม         -  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง 
                         สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.2562 สามวาระรวดเดียว ด้วยจ านวนเสียง 
                         25  เสียง 

                            กำรพิจำรณำในวำระท่ีหนึ่ง 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  เชิญ นายก อบต.ช้ีแจงรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง   
 (ประธานสภาฯ)          สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาว่าจะรับหลักการ 
                             แห่งร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม่ 
นายสงวน  เรืองศักดิ์  -  ข้าพเจ้าขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว เรื่อง  สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร 
(นายก  อบต. )            และสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. 2562  ฉบับนี้มา   เพื่อใหส้ภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                              ได้พิจารณาในสมัยประชุมนี้    ซึ่งได้เสนอหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 
                              มาด้วยแล้ว  ดังนี้   
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                       หลักกำร 
            โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ว่าด้วย 
     สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 

                      เหตุผล 
                               เพื่อให้สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป อีกท้ังในแง่ของระเบียบ 
                         ข้อกฎหมายในปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวจึงมีความประสงค์ในการแก้ไขปรับปรุง 
                         ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  สถานท่ีจ าหน่ายหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
                         พ.ศ. 2552  เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการเพื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและ 
                         สถานท่ีสะสมอาหารได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในสถานท่ีจ าหน่าย 
                         อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารให้ถูกสุขลักษณะและอนามัยและรวมท้ังการก าจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย 
                         การระบายน้ าท้ิง  การระบายอากาศ  การป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญ และการป้องกันการระบาด 
                         ของโรคติดต่อ   ต่อผู้ด าเนินการและผู้ใช้บริการ   เพื่อความเป็นระเบียบและเกิดประโยชน์ต่อ 
                         ประชาชน โดยส่วนรวม  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวจึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติขึ้นเพื่อใช้ 
                         เป็นหลักในการด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ในการขออนุญาต  การออก 
                         ใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  อัตราค่าธรรมเนียม  ตลอดจน 
                         หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและก ากับดูแลสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ี 
                         สะสมอาหาร  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
                         บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537   และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี  6)  พ.ศ.  2552  ประกอบมาตรา  40  
                                 มาตรา  มาตรา  48  มาตรา  50  มาตรา  54  มาตรา  55   มาตรา  58  มาตรา  63  และมาตรา  65  แห่ง 
                         พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2560  
                            ซึ่งให้กระท าได้โดยตราเป็นข้อบัญญัติ  จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว - ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้ช้ีแจงหลักการและเหตุผล  ในการจัดท า   
(ประธานสภาฯ )        ร่างข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ี 
                            สะสมอาหาร  พ.ศ.2562  ให้ท่ีประชุมทราบเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว  มีสมาชิกสภา 
                            องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดต้องการจะอภิปรายหรือไม ่
ท่ีประชุม              -  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดอภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                            บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.2562 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว   - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใด  อภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การ 
 (ประธานสภาฯ)         บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2562  
                              ผมขอมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างนี้หรือไม่  

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดรับหลักการ     แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.2562 
                             กรุณายกมือ 

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดไม่รับหลักการ  แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.2562  
                               กรุณายกมือ 



16 
 

ท่ีประชุม                - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือรับหลักการ   แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                             บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. 2562 
                             จ านวน  25  เสียง  จากจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุม 
                             ท้ังหมด   25  คน 
มติท่ีประชุม           -   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                             เรื่อง สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.2562 ด้วยจ านวนเสียง  25  เสียง 

                             กำรพิจำรณำในวำระท่ีสอง 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียววาระท่ีสองให้ท่ีประชุมสภา   
 (ประธานสภาฯ)          ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ 
                             แปรญัตติ  และให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติท่ีกรรมการแปรญัตติแก้ไข 
                             เท่านั้น  ซึ่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร 
                              และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. 2562    ประกอบด้วย  46  ข้อ  และท่ีประชุมสภาองค์การ 
                              บริหารส่วนต าบลเสาเดียวเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  มีผู้ใดจะเสนอค าแปรญัตติในข้อใด 
                              หรือไม่ให้ยกมือในท่ีประชุมเลยครับ   
ท่ีประชุม                 -  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอค าแปรญัตติ 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดประสงค์ท่ีจะ   เสนอ
(ประธานสภาฯ )          ค าแปรญัตติ  ผมจะผ่านการพิจารณาในวาระท่ีสองนี้นะครับ   

                             กำรพิจำรณำในวำระท่ีสำม 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  สถานท่ีจ าหน่าย 
 (ประธานสภาฯ)          อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. 2562     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
                             ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  2 )  พ.ศ. 2554  
                               หมวด  3  ว่าด้วย  เรื่องญตัติ  ข้อ 52  ก าหนดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไม่มี 
                               การอภิปราย  เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุผลอันสมควรใน 
                               การพิจารณาในการพิจารณาวาระนี้  ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่   
                               ดังนั้น  จึงขอสอบถามท่ีประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะเสนอให้มีการอภิปรายหรือไม่ 
                               ถ้ามีกรุณายกมือ 
ท่ีประชุม                 - ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านเสนอเพิ่มเติมอีก 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว   - ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเสนอให้มีการอภิปราย
(ประธานสภาฯ )         ผมขอสอบถามมติท่ีประชุม   

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น   ข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร   พ.ศ.2562 
                               กรุณายกมือ 

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็น  ข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.2562  
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                               กรุณายกมือ 

ท่ีประชุม                - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือเห็นชอบให้ตราเป็น   ข้อบัญญัติองค์การ 
                             บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. 2562  
                              จ านวน  25  เสียง  จากจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุม 
                             ท้ังหมด   25  คน 
มติท่ีประชุม           -   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                             เรื่อง สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.2562 ด้วยจ านวนเสียง  25  เสียง 

                            5.6  เสนอ  พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเดียว  เร่ือง   
                                  กำรจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ  พ.ศ. 2562 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าในท่ี 
 (ประธานสภาฯ)          หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับว่าด้วยการ 
                            ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  2 )  พ.ศ. 2554  ข้อ 45 ก าหนดว่า 
                               ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระรวด     แต่ท่ีประชุมสภา 
                               ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้    ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
                               ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ท่ีอยู่ในท่ี 
                               ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้    เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ 
                               ประธานสภาท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    จึงขอสอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ใด 
                               จะเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   เรื่อง    
                             การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  2562    สามวาระรวดเดียวหรือไม ่

 นางสาวสุภาพร  ชวดสูงเนิน  -  เสนอใหพ้ิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   เรื่อง        
(ส.อบต.หมู่ท่ี 1 )         การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562   สามวาระรวด  ( ท่ีประชุมมีสมาชิกสภา 
                              องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือรับรอง   23  ท่าน ) 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ( ท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ประธานสภาฯ )         เสาเดียวท่านใดประสงค์จะเสนอให้เป็นอย่างอื่นอีก  )   เมื่อท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การ 
                              บริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น    ผมขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
                              ต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2562   สามวาระรวด 
                              ตามท่ี  นางสาวสุภาพร  ชวดสูงเนิน  เสนอขอให้ยกมือให้ความเห็นชอบด้วย 

 ท่ีประชุม            -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ   
                           เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.2562  สามวาระรวดเดียวจ านวน 25  เสียง 
                          จากจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุมท้ังหมด  25  คน        
มติท่ีประชุม         -  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                         เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.2562 สามวาระรวดเดียวด้วยจ านวนเสียง  
                         25  เสียง 
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                             กำรพิจำรณำในวำระท่ีหนึ่ง 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  เชิญ นายก อบต.ช้ีแจงรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง   
 (ประธานสภาฯ)          การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2562  เพื่อพิจารณาว่าจะรับหลักการแห่งร่าง 
                             ข้อบัญญัตินี้หรือไม ่
นายสงวน  เรืองศักดิ์  -  ข้าพเจ้าขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าใน 
(นายก  อบต. )            ท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2562   ฉบับนี้มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้ 
                               พิจารณาในสมัยประชุมนี้    ซึ่งได้เสนอหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 
                               มาด้วยแล้ว   ดังนี้   

                         หลักกำร 
       โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ว่าด้วยการ 
       การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 

                         เหตุผล 
       ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจ  ก าหนด 
       หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ในการควบคุม  การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  
            ดังนั้น  เพื่อให้สอดคล้อง  และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป อีกท้ังในแง่ 
       ของระเบียบ   ข้อกฎหมายในปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวจึงมีความประสงค์ 
       จัดท าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง 
       สาธารณะ  พ.ศ. 2562 เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะ 
       เพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนท่ัวไป การก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสุขลักษณะส่วน 
        บุคคล  และสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจ าหน่าย  ท า  ประกอบ  ปรุงเก็บหรือสะสม 
        อาหารหรือสินค้าอื่น  รวมท้ังการรักษาความสะอาดของภาชนะ  น้ าใช้และของใช้ต่าง ๆ  
       รวมท้ังก าหนดการอื่น ๆ  ท่ีจ าเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 
       รวมท้ังป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
        71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537   ประกอบกับ 
        มาตรา  43  มาตรา  54  มาตรา  55  มาตรา 58  มาตรา  63  มาตรา  65  แห่งพระราช 
       บัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2560 ซึ่งให้ 
       กระท าได้โดยตราเป็นข้อบัญญัติ  จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้ช้ีแจงหลักการและเหตุผล  ในการจัดท า   
(ประธานสภาฯ )           ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง 
                               สาธารณะ  พ.ศ.2562  ให้ท่ีประชุมทราบเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว  มีสมาชิกสภาองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดต้องการจะอภิปรายหรือไม่ 
ท่ีประชุม                 -  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดอภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.2562                              
นายค าสิงห์  กุนแก้ว   - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใด  อภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การ 
 (ประธานสภาฯ)         บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2562   
                               ผมขอมติ  ว่าจะรับหลักการแห่งร่างนี้หรือไม่  
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                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดรับหลักการ     แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.2562  
                               กรุณายกมือ 

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดไม่รับหลักการ  แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.2562  กรุณา 
                               ยกมือ 
ท่ีประชุม                - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือรับหลักการ   แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                             บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 
                             จ านวน   25  เสียง  จากจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุม  
                             ท้ังหมด  25  คน 
มติท่ีประชุม           -   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                             เรื่อง   การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.2562 ด้วยจ านวนเสียง  25  เสียง 

                             กำรพิจำรณำในวำระท่ีสอง 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียววาระท่ีสองให้ท่ีประชุมสภา   
 (ประธานสภาฯ)          ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ 
                             แปรญัตติ  และให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติท่ีกรรมการแปรญัตติแก้ไข 
                             เท่านั้น  ซึ่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือ 
                             ทางสาธารณะ   ประกอบด้วย  42  ข้อ  และท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                             เสาเดียวเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  มีผู้ใดจะเสนอค าแปรญัตติในข้อใดหรือไม่ให้ยกมือใน 
                             ท่ีประชุมเลยครับ   

ท่ีประชุม                 -  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอค าแปรญัตติ 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดประสงค์ท่ีจะ   เสนอ
(ประธานสภาฯ )          ค าแปรญัตติ  ผมจะผ่านการพิจารณาในวาระท่ีสองนี้นะครับ   

                             กำรพิจำรณำในวำระท่ีสำม 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าใน 
 (ประธานสภาฯ)          ท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับว่าด้วยการ 
                            ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  2 )  พ.ศ. 2554  หมวด  3  ว่าด้วย 
                               เรื่อง  ญัตติ  ข้อ 52  ก าหนดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้น 
                               แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุผลอันสมควรในการพิจารณาใน 
                               การพิจารณาวาระนี้  ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  ดังนั้น  จึงขอ 
                               สอบถามท่ีประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะเสนอให้มีการอภิปรายหรือไม่  ถ้ามีกรุณา 
                               ยกมือ 
ท่ีประชุม                 -  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านเสนอเพิ่มเติมอีก 
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นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเสนอให้มีการอภิปราย
(ประธานสภาฯ )          ผมขอสอบถามมติท่ีประชุม   

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น   ข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ   พ.ศ.2562 กรุณา 
                               ยกมือ 

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็น  ข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.2562 กรุณา 
                               ยกมือ 

ท่ีประชุม                - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือเห็นชอบให้ตราเป็น   ข้อบัญญัติองค์การ 
                             บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2562 
                              จ านวน   25  เสียง  จากจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุม 
                            ท้ังหมด   25  คน 
มติท่ีประชุม           -  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                            เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.2562 ด้วยจ านวนเสียง  25  เสียง 

                           5.7  เสนอ  พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเดียว  เร่ือง   
                                 กำรขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2562 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว    -  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การขุดดินและถมดิน 
 (ประธานสภาฯ)        พ.ศ. 2562   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับว่าด้วยการ 
                              ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  2 )  พ.ศ. 2554  ข้อ 45 ก าหนดว่า 
                                 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระรวด     แต่ท่ีประชุมสภา 
                                 ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้    ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
                                 ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ท่ีอยู่ในท่ี 
                                 ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้    เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ 
                                ประธานสภาท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    จึงขอสอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ใด 
                                จะเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   เรื่อง    
                               การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  2562    สามวาระรวดเดียวหรือไม ่

 นายถนอม  สมมั่น  -  เสนอใหพ้ิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   เรื่อง    การขุดดินและถมดิน    
(ส.อบต.หมู่ท่ี 1 )         พ.ศ.  2562   สามวาระรวด  ( ท่ีประชุมมีสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือ 
                              รับรอง   23  ท่าน ) 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ( ท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ประธานสภาฯ )        เสาเดียวท่านใดประสงค์จะเสนอให้เป็นอย่างอื่นอีก  )   เมื่อท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การ 
                             บริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น    ผมขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
                             ต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2562   สามวาระรวด  ตามท่ี 
                             นายถนอม    สมมั่น    เสนอขอให้ยกมือให้ความเห็นชอบด้วย 
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 ท่ีประชุม            -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ   
                           เรื่อง  การขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2562  สามวาระรวดเดียว  จ านวน  25  เสียง 
                           จากจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุมท้ังหมด  25  คน        
มติท่ีประชุม         -  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                           เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2562 สามวาระรวดเดียวด้วยจ านวนเสียง 25 เสียง 

                             กำรพิจำรณำในวำระท่ีหนึ่ง 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  เชิญ นายก อบต.ช้ีแจงรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   เรื่อง   
 (ประธานสภาฯ)          การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2562    เพื่อพิจารณาว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม ่
นายสงวน  เรืองศักดิ์  -  ข้าพเจ้าขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การขุดดินและถมดิน
(นายก  อบต. )            พ.ศ. 2562  ฉบับนี้มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้พิจารณาในสมัยประชุมนี้   
                               ซึ่งได้เสนอหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว   ดังนี ้

                         หลักกำร 
                 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   ว่าด้วย 
         การขุดดินและถมดิน   ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 

                         เหตุผล 

                            เนื่องจากปัจจุบันมีการขุดดินและถมดินของภาคเอกชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
                  เสาเดียวเพื่อการค้าส าหรับการขุดดินและถมดินและเพื่อการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยอาคารหรืออื่นๆ  
                  อย่างกว้างขวางเป็นจ านวนมาก  แต่การขุดดินและถมดินดังกล่าวยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
                  จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สิน  หรือท่ีทางสาธารณะ  และความปลอดภัยของประชาชน 
                     ท่ัวไปในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   

            ดังนั้น  เพื่อให้การขุดดินและถมดินถูกต้องตามหลักวิชาการ  มีความเหมาะสมและ 
                               สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  อีกท้ังในแง่ของระเบียบข้อกฎหมายในปัจจุบัน 
                               องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวจึงมีความประสงค์ในการจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
                               ส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2562  เพื่อก าหนดมาตรการในการ 
                               ควบคุมการขุดดินและถมดิน  และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพงัทลายของดินหรือส่ิง 
                               ปลูกสร้าง  ซึ่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
                               (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2558   ให้กระท าได้โดยตราเป็นข้อบัญญัติ   จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้ช้ีแจงหลักการและเหตุผล  ในการจัดท า   
(ประธานสภาฯ )           ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2562   
                               ให้ท่ีประชุมทราบเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                               เสาเดียวท่านใดต้องการจะอภิปรายหรือไม่ 
ท่ีประชุม                 -  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดอภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2562                              
นายค าสิงห์  กุนแก้ว   - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใด  อภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การ 
 (ประธานสภาฯ)         บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2562  ผมขอมติว่าจะรับหลักการ  
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                             แห่งร่างนี้หรือไม่  

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดรับหลักการ     แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การขุดดินและถมดิน   พ.ศ.2562 กรุณายกมือ 

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดไม่รับหลักการ  แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การขุดดินและถมดิน   พ.ศ.2562 กรุณายกมือ 
ท่ีประชุม                - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือรับหลักการ   แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                             บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2562    จ านวน  25  เสียง  จาก 
                             จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุม  ท้ังหมด  25  คน 
มติท่ีประชุม           -   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                             เรื่อง  การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2562  ด้วยจ านวนเสียง  25  เสียง 

                             กำรพิจำรณำในวำระท่ีสอง 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียววาระท่ีสองให้ท่ีประชุมสภา   
 (ประธานสภาฯ)          ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ 
                             แปรญัตติ  และให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติท่ีกรรมการแปรญัตติแก้ไข 
                             เท่านั้น  ซึ่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การขุดดินและถมดิน 
                              พ.ศ. 2562  ประกอบด้วย  47  ข้อ  และท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสาเดียว 
                              เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  มีผู้ใดจะเสนอค าแปรญัตติในข้อใดหรือไม่ให้ยกมือใน 
                             ท่ีประชุมเลยครับ   

ท่ีประชุม                 -  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอค าแปรญัตติ 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดประสงค์ท่ีจะ   เสนอ
(ประธานสภาฯ )          ค าแปรญัตติ  ผมจะผ่านการพิจารณาในวาระท่ีสองนี้นะครับ   

                             กำรพิจำรณำในวำระท่ีสำม 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การขุดดินและถมดิน 
 (ประธานสภาฯ)          พ.ศ. 2562     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น 
                               พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  2 )  พ.ศ. 2554  หมวด  3  ว่าด้วย  เรื่องญัตติ    ข้อ 52  
                               ก าหนดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่   ท่ีประชุมสภา 
                               ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุผลอันสมควรในการพิจารณาในการพิจารณาวาระนี้  
                               ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  ดังนั้น  จึงขอสอบถามท่ีประชุมว่ามี 
                               สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะเสนอให้มีการอภิปรายหรือไม่  ถ้ามีกรุณายกมือ 
ท่ีประชุม                 -  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านเสนอเพิ่มเติมอีก 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเสนอให้มีการอภิปราย
(ประธานสภาฯ )          ผมขอสอบถามมติท่ีประชุม   

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น   ข้อบัญญัติองค์การ 
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                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2562 กรุณายกมือ 

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็น  ข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2562 กรุณายกมือ 

ท่ีประชุม                - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือเห็นชอบให้ตราเป็น   ข้อบัญญัติองค์การ 
                             บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2562    จ านวน  25  เสียง  จาก 
                             จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุม  ท้ังหมด  25  คน 
มติท่ีประชุม           -   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                             เรื่อง   การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2562  ด้วยจ านวนเสียง  25  เสียง 

                            5.8  เสนอ  พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเดียว  เร่ือง   
                                  กำรควบคุมกิจกำรเลี้ยงไก่  พ.ศ. 2562 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว เรื่อง การควบคุมกิจการเล้ียงไก่ 
 (ประธานสภาฯ)          พ.ศ. 2562   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น 
                               พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  2 )  พ.ศ. 2554  ข้อ 45 ก าหนดว่า   ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ี 
                               ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระรวด   แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา 
                               สามวาระรวดเดียวก็ได้    ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว   ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ   สมาชิกสภา 
                              ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อท่ีประชุม 
                              สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้  ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ 
                              แปรญัตติ    จึงขอสอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
                              ต าบลเสาเดียว   เรื่อง   การควบคุมกิจการเล้ียงไก่  พ.ศ.  2562  สามวาระรวดเดียวหรือไม่ 
 

นำงสำวพรม  หนองเหล็ก -  เสนอใหพ้ิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   เรื่อง        
(ส.อบต.หมู่ท่ี 9 )          การควบคุมกิจการเล้ียงไก่    พ.ศ.  2562   สามวาระรวด  ( ท่ีประชุมมีสมาชิกสภาองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือรับรอง   23  ท่าน ) 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ( ท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ประธานสภาฯ )         เสาเดียวท่านใดประสงค์จะเสนอให้เป็นอย่างอื่นอีก  )   เมื่อท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การ 
                              บริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น    ผมขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
                              ต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การควบคุมกิจการเล้ียงไก่    พ.ศ. 2562   สามวาระรวด  ตามท่ี 
                              นางสาวพรม  หนองเหล็ก   เสนอขอให้ยกมือให้ความเห็นชอบด้วย 

 ท่ีประชุม            -   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ   
                            เรื่อง  การควบคุมกิจการเล้ียงไก ่   พ.ศ. 2562  สามวาระรวดเดียว  จ านวน  25  เสียง 
                            จากจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุมท้ังหมด  25  คน        
มติท่ีประชุม         -   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                           เรื่อง การควบคุมกิจการเล้ียงไก ่ พ.ศ.2562 สามวาระรวดเดียวด้วยจ านวนเสียง 25 เสียง 

                         กำรพิจำรณำในวำระท่ีหนึ่ง 
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นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  เชิญ นายก อบต.ช้ีแจงรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง   
 (ประธานสภาฯ)          การควบคุมกิจการเล้ียงไก่  พ.ศ. 2562    เพื่อพิจารณาว่าจะรับหลักการแห่งร่าง 
                             ข้อบัญญัตินี้หรือไม ่
นายสงวน  เรืองศักดิ์  -  ข้าพเจ้าขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การควบคุมกิจการ  
(นายก  อบต. )            เล้ียงไก ่ พ.ศ. 2562  ฉบับนี้มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้พิจารณาในสมัย 
                               ประชุมนี้    ซึ่งได้เสนอหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้วดังนี้ 

                         หลักกำร 
       โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ว่าด้วยการควบคุม 
       กิจการเล้ียงไก่  ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 

                         เหตุผล 
                                    เนื่องจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  เป็นกฎหมายท่ีมีเจตนารมณ์เพื่อการ 
                         คุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน  โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้การประกอบกิจการ 
                         เล้ียงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ า  สัตว์เล้ือยคลานหรือแมลง  เป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
                         ตามมาตรา  31  ประกอบกับสภาพสังคมปัจจุบันได้มีการเล้ียงไก่ท่ีเป็นสัตว์ปีกเพิ่มมากข้ึน  โดย 
                         อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ และเป็นอันตรายต่อประชาชนโดยส่วนรวมได้  อีกท้ังเพื่อเป็น 
                         การควบคุมกิจการเล้ียงไก่ให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ  สมควรก าหนดให้กิจการเล้ียงไก่เป็น 
                         กิจการท่ีต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น  และก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ัวไป 
                         ส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการเล้ียงไก่ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใช้ใน 
                         การด าเนินกิจการ  และมาตรการป้องกันอนัตรายต่อสุขภาพ  หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนิน 
                         กิจการเล้ียงไก่  ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  มาตรา  29  ก าหนดให้องค์กร 
                         ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกอบกับคณะกรรมการสาธารณสุข  ได้ 
                         ออกค าแนะน า เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในด้านสุขลักษณะส าหรับกิจการเล้ียงไก่  พ.ศ. 2553 
                         ลงวันท่ี 7  พฤษภาคม  2553  เพื่อเป็นแนวทางแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อก าหนด 
                         ท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นมา  เพื่อใช้บังคับในเขต 
                         พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวต่อไป      
นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้ช้ีแจงหลักการและเหตุผล  ในการจัดท า   
(ประธานสภาฯ )           ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมกิจการเล้ียงไก ่
                               พ.ศ.2562  ให้ท่ีประชุมทราบเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
                               ต าบลเสาเดียวท่านใดต้องการจะอภิปรายหรือไม่ 
ท่ีประชุม                 -  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดอภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมกิจการเล้ียงไก่   พ.ศ.2562                              
นายค าสิงห์  กุนแก้ว   - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใด  อภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การ 
 (ประธานสภาฯ)         บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมกิจการเล้ียงไก่   พ.ศ.2562  ผมขอมติ 
                             ว่าจะรับหลักการแห่งร่างนี้หรือไม่  

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดรับหลักการ     แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมกิจการเล้ียงไก่  พ.ศ.2562 กรุณายกมือ 
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                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดไม่รับหลักการ  แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์   พ.ศ.2562 กรุณายกมือ 
ท่ีประชุม                - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือรับหลักการ   แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                             บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมกิจการเล้ียงไก่   พ.ศ. 2562   จ านวน 25  เสียง   
                             จากจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุม  ท้ังหมด 25  คน 
มติท่ีประชุม           -   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                             เรื่อง  การควบคุมกิจการเล้ียงไก่  พ.ศ.2562 ด้วยจ านวนเสียง  25  เสียง 

                            กำรพิจำรณำในวำระท่ีสอง 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียววาระท่ีสองให้ท่ีประชุมสภา   
 (ประธานสภาฯ)          ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ 
                             แปรญัตติ  และให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติท่ีกรรมการแปรญัตติแก้ไข 
                             เท่านั้น  ซึ่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การควบคุมกิจการเล้ียงไก ่
                             พ.ศ. 2562    ประกอบด้วย  19  ข้อ  และท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                             เสาเดียวเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  มีผู้ใดจะเสนอค าแปรญัตติในข้อใดหรือไม่ให้ยกมือใน 
                             ท่ีประชุมเลยครับ   

ท่ีประชุม                 -  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอค าแปรญัตติ 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดประสงค์ท่ีจะ   เสนอ
(ประธานสภาฯ )          ค าแปรญัตติ  ผมจะผ่านการพิจารณาในวาระท่ีสองนี้นะครับ  

                             กำรพิจำรณำในวำระท่ีสำม 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การควบคุมกิจการ 
 (ประธานสภาฯ)          เล้ียงไก ่ พ.ศ. 2562     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับว่าด้วยการ 
                            ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  2 )  พ.ศ. 2554  หมวด  3  ว่าด้วย 
                               เรื่องญัตติ  ข้อ 52  ก าหนดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้น 
                               แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุผลอันสมควรในการพิจารณาใน 
                               การพิจารณาวาระนี้  ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  ดังนั้น  จึงขอ 
                               สอบถามท่ีประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะเสนอให้มีการอภิปรายหรือไม่  ถ้ามีกรุณา 
                               ยกมือ 
ท่ีประชุม                 -  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านเสนอเพิ่มเติมอีก 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเสนอให้มีการอภิปราย
(ประธานสภาฯ )          ผมขอสอบถามมติท่ีประชุม   

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น   ข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมกิจการเล้ียงไก่  พ.ศ.2562 กรุณายกมือ 

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็น  ข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมกิจการเล้ียงไก่    พ.ศ.2562 กรุณายกมือ 
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ท่ีประชุม                - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือเห็นชอบให้ตราเป็น   ข้อบัญญัติองค์การ 
                             บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมกิจการเล้ียงไก่  พ.ศ. 2562  จ านวน  25  เสียง  
                             จากจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุม ท้ังหมด 25  คน 
มติท่ีประชุม           -   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                             เรื่อง การควบคุมกิจการเล้ียงไก ่ พ.ศ.2562 ด้วยจ านวนเสียง  25  เสียง 

                            5.9  เสนอ  พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเดียว  เร่ือง   
                                  กำรควบคุมกิจกำรเลี้ยงสุกร  พ.ศ. 2562 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว    -  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การควบคุมกิจการ 
 (ประธานสภาฯ)            เล้ียงสุกร  พ.ศ. 2562   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับว่าด้วยการ 
                              ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  2 )  พ.ศ. 2554  ข้อ 45 ก าหนดว่า 
                                 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระรวด     แต่ท่ีประชุมสภา 
                                 ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้    ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
                                 ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ท่ีอยู่ในท่ี 
                                 ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้    เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ 
                                ประธานสภาท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    จึงขอสอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ใด 
                                จะเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   เรื่อง    
                               การควบคุมกิจการเล้ียงสุกร  พ.ศ.  2562    สามวาระรวดเดียวหรือไม่ 

 นายไสว   ทองภูบาล-  เสนอใหพ้ิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   เรื่อง        
(ส.อบต.หมู่ท่ี 10 )        การควบคุมกิจการเล้ียงสุกร  พ.ศ.  2562   สามวาระรวด  ( ท่ีประชุมมีสมาชิกสภา 
                               องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือรับรอง   23  ท่าน ) 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ( ท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ประธานสภาฯ )        เสาเดียวท่านใดประสงค์จะเสนอให้เป็นอย่างอื่นอีก  )   เมื่อท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การ 
                             บริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น    ผมขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
                             ต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การควบคุมกิจการเล้ียงสุกร  พ.ศ. 2562   สามวาระรวด  ตามท่ี 
                             นายไสว  ทองภูบาล   เสนอขอให้ยกมือให้ความเห็นชอบด้วย 

 ท่ีประชุม            -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ   
                           เรื่อง  การควบคุมกิจการเล้ียงสุกร  พ.ศ. 2562  สามวาระรวดเดียว  จ านวน  25  เสียง 
                           จากจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุมท้ังหมด  25  คน        
มติท่ีประชุม         -   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                           เรื่อง การควบคุมกิจการเล้ียงสุกร พ.ศ.2562 สามวาระรวดเดียวด้วยจ านวนเสียง 25 เสียง 

                             กำรพิจำรณำในวำระท่ีหนึ่ง 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  เชิญ นายก อบต.ช้ีแจงรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง   
 (ประธานสภาฯ)          การควบคุมกิจการเล้ียงสุกร พ.ศ. 2562    เพื่อพิจารณาว่าจะรับหลักการแห่งร่าง 
                             ข้อบัญญัตินี้หรือไม ่
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นายสงวน  เรืองศักดิ์  -  ข้าพเจ้าขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การควบคุมกิจการ
(นายก  อบต. )            เล้ียงสุกร  พ.ศ. 2562  ฉบับนี้มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้พิจารณา 
                               ในสมัยประชุมนี้    ซึ่งได้เสนอหลักการและเหตุผลในการเสนอรา่งข้อบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 
                               ดังนี้   

                         หลักกำร 
       โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ว่าด้วย 
       การควบคุมกิจการเล้ียงสุกร  ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 

                         เหตุผล 
                           เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนใน 
                           ท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
                           เสาเดียว  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
                           บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
                           บริหารส่วนต าบล(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55  
                           มาตรา 58 มาตรา 63  และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
                           องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                            และนายอ าเภอหนองหงส์ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้ช้ีแจงหลักการและเหตุผล  ในการจัดท า   
(ประธานสภาฯ )           ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมกิจการเล้ียงสุกร  
                               พ.ศ.2562  ให้ท่ีประชุมทราบเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
                               ต าบลเสาเดียวท่านใดต้องการจะอภิปรายหรือไม่ 
ท่ีประชุม                 -  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดอภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมกิจการเล้ียงสุกร   พ.ศ.2562 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว   - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใด  อภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การ 
 (ประธานสภาฯ)         บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมกิจการเล้ียงสุกร   พ.ศ.2562  ผมขอมติ 
                             ว่าจะรับหลักการแห่งร่างนี้หรือไม่  

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดรับหลักการ     แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมกิจการเล้ียงสุกร   พ.ศ.2562 กรุณายกมือ 

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดไม่รับหลักการ  แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมกิจการเล้ียงสุกร  พ.ศ.2562 กรุณายกมือ 
ท่ีประชุม                - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือรับหลักการ   แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
                             บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์   พ.ศ. 2562    จ านวน 
                             25  เสียง  จากจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุม  ท้ังหมด 
                             25  คน 
มติท่ีประชุม           -   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                             เรื่อง การควบคุมกิจการเล้ียงสุกร พ.ศ.2562 ด้วยจ านวนเสียง  25  เสียง 
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                             กำรพิจำรณำในวำระท่ีสอง 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียววาระท่ีสองให้ท่ีประชุมสภา   
 (ประธานสภาฯ)          ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ 
                             แปรญัตติ  และให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติท่ีกรรมการแปรญัตติแก้ไข 
                             เท่านั้น  ซึ่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว เรื่อง การควบคุมกิจการเล้ียงสุกร 
                            พ.ศ. 2562    ประกอบด้วย  63  ข้อ  และท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                             เสาเดียวเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  มีผู้ใดจะเสนอค าแปรญัตติในข้อใดหรือไม่ให้ยกมือใน 
                             ท่ีประชุมเลยครับ   

ท่ีประชุม                 -  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอค าแปรญัตติ 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดประสงค์ท่ีจะ   เสนอ
(ประธานสภาฯ )          ค าแปรญัตติ  ผมจะผ่านการพิจารณาในวาระท่ีสองนี้นะครับ   

                             กำรพิจำรณำในวำระท่ีสำม 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  การควบคุมกิจการ 
(ประธานสภาฯ)          เล้ียงสุกร  พ.ศ. 2562     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับว่าด้วยการ 
                            ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  2 )  พ.ศ. 2554  หมวด  3  ว่าด้วย 
                               เรื่องญัตติ  ข้อ 52  ก าหนดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้น 
                               แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุผลอันสมควรในการพิจารณาใน 
                               การพิจารณาวาระนี้  ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  ดังนั้น  จึงขอ 
                               สอบถามท่ีประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะเสนอให้มีการอภิปรายหรือไม่  ถ้ามีกรุณา 
                               ยกมือ 
ท่ีประชุม                 -  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านเสนอเพิ่มเติมอีก 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  ถ้าท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเสนอให้มีการอภิปราย
(ประธานสภาฯ )          ผมขอสอบถามมติท่ีประชุม   

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น   ข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมกิจการเล้ียงสุกร   พ.ศ.2562 กรุณายกมือ 

                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็น  ข้อบัญญัติองค์การ 
                               บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมกิจการเล้ียงสุกร   พ.ศ.2562 กรุณายกมือ 

ท่ีประชุม                - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือเห็นชอบให้ตราเป็น   ข้อบัญญัติองค์การ 
                             บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง การควบคุมกิจการเล้ียงสุกร   พ.ศ. 2562    จ านวน 
                             25  เสียง  จากจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เข้าร่วมประชุม  ท้ังหมด 
                             25  คน 
มติท่ีประชุม           -   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                             เรื่อง การควบคุมกิจการเล้ียงสุกร พ.ศ.2562 ด้วยจ านวนเสียง  25  เสียง 
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                            5.10  เสนอ  พิจำรณำก ำหนดที่ทิ้งดินโครงกำรขุดลอกแหล่งน้ ำสำธำรณประโยชน์ 
                                    1.โครงกำรขุดลอกสระน้ ำบ้ำนไทร  หมู่ที่  8   
                                        กว้าง  20  เมตร  ยาว  156  เมตร  ลึกเฉล่ีย  2  เมตร  ลาดเอียง  1 : 2  มีปริมาณ 
                                          ดินขุดไม่น้อยกวา่   4,992   ลูกบาศก์เมตร  ( จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
                                          พ.ศ. 2561 )  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1 /2561 เมื่อวันท่ี  16  กรกฎาคม  2561 
                                          ก าหนดสถานท่ีท้ิงดิน  เป็นสถานท่ีราชการโรงเรียนบ้านไทรออ 
                                    2.โครงกำรขุดลอกสระน้ ำบ้ำนศรีบุญเรือง  หมู่ที่  6   
                                        กว้าง  15  เมตร  ยาว  175  เมตร  ลึกเฉล่ีย  3  เมตร  ลาดเอียง  1 : 2  มีปริมาณ 
                                          ดินขุดไม่น้อยกวา่   6,562.50   ลูกบาศก์เมตร  ( จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
                                          พ.ศ. 2561 )  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1 /2561 เมื่อวันท่ี  16  กรกฎาคม  2561 
                                          ก าหนดสถานท่ีท้ิงดิน  เป็นสถานท่ีราชการโรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 
                                    3.โครงกำรขุดลอกสระน้ ำหนองจิก  บ้ำนศรีสมบูรณ ์ หมู่ที่  5   
                                        กว้าง  24  เมตร  ยาว  61  เมตร  ลึกเฉล่ีย  3  เมตร  ลาดเอียง  1 : 2  มีปริมาณ 
                                          ดินขุดไม่น้อยกวา่ 3,294   ลูกบาศก์เมตร  ( ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
                                          ประจ าปี พ.ศ. 2562 )  ก าหนดสถานท่ีท้ิงดิน  เป็นสถานท่ีราชการโรงเรียนวัดโนนศรีคูณ                                   
นายค าสิงห์  กุนแก้ว    -  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวช้ีแจง 
 (ประธานสภาฯ) 
นายสงวน  เรืองศักดิ์  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ 
(นายก  อบต. )             ท่ีต้ืนเขิน  พ.ศ. 2547   ข้อ  5    เมื่อนายอ าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    แล้วแต่กรณี 
                               พิจารณาเห็นว่าแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ในท้องท่ีใดต้ืนเขินสมควรท าการขุดลอก ให้นายอ าเภอ 
                               หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวท าการส ารวจขอบเขต  ปักแนวเขตแหล่งน้ านั้นให้ชัดเจน 
                               พร้อมท้ังออกแบบการขุดลอก  ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาในการขุดลอกได้แล้วเสร็จ 
                               และเสนอเป็นโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วจึงประกาศหาผู้ประสงค์ 
                               ท่ีจะท าการขุกลอก  มีก าหนดไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  นับแต่วันประกาศ 
                                          ซึ่งการขุดดินในท่ีสาธารณะ  หรือท่ีของรัฐ   ดินท่ีขุดได้จะต้องน าไปท้ิงในสถานท่ีราชการ 
                               จากการพิจารณาแล้ว   โรงเรียนวัดโนนศรีคูณและโรงเรียนบ้านไทรออ   มีสถานท่ีสามารถรองรับ 
                               ปริมาณดินขุดจากโครงการขุดลอกแหล่งน้ าดังกล่าว   จึงขอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                               เสาเดียวได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ    ก าหนดท่ีท้ิงดินตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวเสนอ ก าหนดสถานท่ีท้ิงดินท้ัง  3  โครงการ  
(ประธานสภาฯ )         ผมขอมติท่ีประชุม      

ท่ีประชุม                - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวยกมือเห็นชอบ 
                           1.โครงการขุดลอกสระน้ าบ้านไทร หมู่ท่ี 8  ก าหนดสถานท่ีท้ิงดิน   เป็นโรงเรยีนบ้านไทรออ 
                           2.โครงการขุดลอกสระน้ าบ้านศรีบุญเรืองหมู่ท่ี 6 ก าหนดสถานท่ีท้ิงดิน เป็นโรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 
                           3.โครงการขุดลอกสระน้ าหนองจิก  บ้านศรีสมบูรณ์  หมู่ท่ี  5 ก าหนดสถานท่ีท้ิงดิน  เป็นโรงเรียน 
                               วัดโนนศรีคูณ     
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มติท่ีประชุม           -   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ก าหนดสถานท่ีท้ิงดินจ านวน  3  โครงการ  
                              เห็นชอบ                            จ านวน     25     เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ                         จ านวน       -      เสียง 
                              งดออกเสียง                        จ านวน       -      เสียง 
                                ลาประชุม/ขาดประชุม             จ านวน       2      คน 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว    -  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ  เสนอใหม่อีกหรือไม่ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวมารศรี  เค้าไธสง  -  ขอบคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวค่ะ 
(ปลัด อบต.เสาเดียว)     1.  ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอหนองหงส์  แจ้งการเตรียมความพร้อมรับ 
                              สถานการณ์พายุฤดูร้อน 

                              2.  ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอหนองหงส์  แจ้งประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ 
                              และการรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นท่ีเกษตร  ประจ าปี  2562  ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี 
                              มักมีปัญหาการเผาในพื้นท่ีทางการเกษตร  เขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์  เขตป่าสงวนแห่งชาติ  ท าให้ 
                              เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้  สัตว์ป่า  เกิดปัญหาหมอกควัน เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
                              ของประชาชน  และส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  เศรษฐกิจ  สังคม  การคมนาคม และการ 
                              ท่องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย์  จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนรณรงค์การหยุดเผาในเขตพื้นท่ี 

                              3.  ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอหนองหงส์  แจ้งประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ 
                              เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอให้ความ 
                              ร่วมมือทุกภาคส่วน งดกระท าการใดๆ  อันเป็นเหตุให้เกิด  กล่ิน  แสง รังสี  เสียง ความร้อน 
                              ส่ิงมีพิษ  ฝุ่นละออง  เขม่า  เถ้า  งดเผาในพื้นท่ีการเกษตร    

                              4.  อ าเภอหนองหงส์  แจ้งการเตรียมการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาคท่ีว่าการ 
                              อ าเภอหนองหงส์  ในการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาค  ในวันท่ี 6 พฤษภาคม 
                              2562  เวลา  16.30  น.   ณ   ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์   โดยแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
                              บุคลากรในหน่วยงานทุกภาคส่วน  และประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง   

                              5. อ าเภอหนองหงส์ แจ้งมติคณะรัฐมนตรีประกาศก าหนดวันหยุดเป็นกรณีพิเศษในปี 2562   
                              เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพสกนิกรในทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วม 
                              กิจกรรมการเตรียมงาน   และการซ้อมการด าเนินการต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรม 
                              ราชาภิเษก  และร่วมถวายพระพรชัยมงคล  ในวันศุกร์ท่ี 12  เมษายน 2562  และวันจันทร์ 
                              ท่ี  6  พฤษภาคม  2562 

นายนพรัตน์  ตอลบรัมย์ - แจ้งการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  ในวันท่ี  13  เมษายน  2562  
(ผอ.กองสวัสดิการฯ)        มีกิจกรรมของผู้สูงอายุบนเวทีทุกหมู่บ้าน   สถานท่ีจัดกิจกรรมคือวัดบ้านนายาว 
                                แจ้งท่ีประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ  และผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันสงกรานต์ 
                                และวันผู้สูงอายุ 
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นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม ่
(ประธานสภาฯ)   

ท่ีประชุม                 -  ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติม 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม   ผมขอปิดประชุม 
(ประธานสภาฯ)   
 
เลิกประชุมเวลำ     12.30  น.   
 
    (ลงช่ือ)     มารศรี     เค้าไธสง    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาวมารศรี   เค้าไธสง) 

                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   
 
 บันทึกรายงานการประชุม   ได้ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลเสาเดียวแล้ว   เห็นควรแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว      เพื่อรับรองรายงานการประชุม
ครั้งต่อไป 

 
 
 
                     คณะกรรมกำรตรวจบันทึกกำรประชุมสภำท้องถ่ิน    

 
                               (ลงช่ือ)          สุพรรณ  วิจารย์  ประธานกรรมการตรวจบันทึกฯ 
                                              (นายสุพรรณ  วิจารย์) 
                                             สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  5 
                    (ลงช่ือ)          ไสว  ทองภูบาล            กรรมการตรวจบันทึกฯ 
                    (นายไสว  ทองภูบาล) 
                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  10 
                               (ลงช่ือ)          อรรถพล  จอกนาค กรรมการตรวจบันทึกฯ 
                    (นายอรรถพล  จอกนาค) 
                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  2       
       (ลงช่ือ)          ค าสิงห์   กุนแก้ว           ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                          (นายค าสิงห์    กุนแก้ว) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  
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 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี   1   ประจ าปี  2562   ครั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    ซึ่งปิดประกาศให้ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไป 
 


